

Số:

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2020

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị  
của cử tri trước kỳ họp thứ 19,  
HĐND tỉnh khóa XII

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3438/UBND-TH ngày 29/7/2020 về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XII (*đến nay Ban Dân tộc tỉnh mới nhận được văn bản này*); Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:

1. Cử tri phản ánh Khu tái định cư Đồng Tranh, xã Long Mai hiện nay vẫn chưa đóng điện, nguồn nước từ các giếng đào cũng đã cạn kiệt. Nhân dân đã tự mở đường dân sinh, đề nghị hỗ trợ lại kinh phí cho nhân dân:

- *Về nội dung dự án chưa được đóng điện:* Trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất của dự án, đơn vị được hợp đồng thực hiện việc thu hồi đất không lập dự toán và thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích của các trụ điện và hành lang lưới điện 22Kv của dự án. Vì vậy, hồ sơ đề nghị đóng điện Ban Dân tộc tỉnh đã gửi cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi (*từ tháng 10/2019*) nhưng chưa đảm bảo pháp lý theo quy định của ngành điện nên chưa được chấp thuận. Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản đề nghị Điện lực Quảng Ngãi cho phép bổ sung hồ sơ sau nhưng chưa được sự thống nhất của Điện lực Quảng Ngãi hiện nay chưa đóng điện của dự án này.

- *Về nội dung nguồn nước từ các giếng đào cũng đã cạn kiệt:* Dự án có 10 giếng đào, thời điểm thi công hoàn thành các giếng này đều có từ 01 - 02m nước, tuy nhiên ở những thời điểm nắng nóng kéo dài có 06 giếng vẫn đảm bảo nước cho các hộ dân đang xây dựng nhà sử dụng trong sinh hoạt; 04 giếng phía trên bị thiếu nước, nguyên nhân là do năm nay nắng nóng khắc nghiệt, không riêng gì các giếng ở vùng dự án này mà các vùng khác của tỉnh đều khô cạn, thiếu nước. Mặt khác, khi đào thì các giếng này có rất nhiều nước nên không thể đào đảm bảo độ sâu theo thiết kế được duyệt; Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công đào sâu thêm trong thời gian đến.

- *Về việc Nhân dân đã tự mở đường dân sinh, đề nghị hỗ trợ lại kinh phí cho nhân dân:* Trong thời gian qua người dân ở khu vực dự án có đề nghị chủ đầu tư mở đường dân sinh để đi làm rẫy và vận chuyển nông lâm sản; Ban Dân tộc đã khái toán kinh phí mở đường dân sinh lồng ghép trong kinh phí khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, qua làm việc với chính quyền địa phương,

người dân đã tự mở đường dân sinh rồi và đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ thanh toán một số ca máy đào. Ban Dân tộc đã ghi nhận đề nghị này.

Những tồn tại nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp và đưa vào đề xuất khắc phục sạt lở của dự án nêu trên tại Tờ trình số 341/TTr-BDT ngày 16/6/2020 gửi Sở Xây dựng để thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Hiện nay Sở Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến của các Sở liên quan để thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Sau khi có chủ trương, quyết định việc khắc phục của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh sẽ khẩn trương thực hiện khắc phục những tồn tại nêu trên và hoàn thành dự án, bàn giao cho địa phương theo quy định.

2. Cử tri phản ánh thôn Làng Mạ, xã Ba Tô có 16 hộ dân nằm cách xa trung tâm xã, đề nghị di dời những hộ này về địa điểm gần UBND xã Ba Tô:

Trong thời gian qua, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; theo đó, các dự án ĐCĐC tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện trong thời gian quan không có dự án nào trên địa bàn xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Vì vậy, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với UBND huyện Ba Tơ rà soát đưa các hộ này thuộc diện sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, Thời.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**